

Quyền Trong Quá Trình Kháng Nghị

Quyền Được Nhận “Thông Báo Đầy Đủ”

Quý vị có quyền được nhận văn bản thông báo bằng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng và phi kỹ thuật. Thông báo phải được cung cấp bằng ngôn ngữ ưa thích của quý vị và ngôn ngữ ưa thích của đại diện theo ủy quyền của quý vị, nếu có.

Quyền Nhận Thông Tin Theo Phương Thức Quý Vị Chọn

Quý vị có quyền được nhận thông tin qua đường bưu điện, email hay theo phương thức khác do quý vị lựa chọn.

Quyền Kháng Nghị Quyết Định Hoặc Hành Động Được Đề Xuất Của Trung Tâm Khu Vực

Quý vị có quyền gửi một Kháng Nghị nếu không đồng thuận với một quyết định hay hành động của trung tâm khu vực. Quý vị phải gửi yêu cầu kháng nghị trong vòng 60 ngày kể từ ngày có thông báo về quyết định hay hành động.

Quyền Giữ Nguyên Dịch Vụ Hiện Tại Của Quý Vị

Quý vị có quyền giữ nguyên tư cách hội đủ điều kiện hoặc các dịch vụ mà quý vị hiện đang được nhận trong thời gian kháng nghị. Đây được gọi là "quyền tiếp tục sử dụng dịch vụ trong lúc chờ giải quyết" (aid paid pending). Để giữ nguyên tư cách hội đủ điều kiện hoặc các dịch vụ của quý vị, yêu cầu kháng nghị của quý vị phải được DDS tiếp nhận hay đóng dấu bưu điện trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị nhận được Thông Báo Hành Động (NOA) và trước khi diễn ra hành động.

Quyền Tiếp Cận Hồ Sơ Của Quý Vị

Quý vị có quyền tiếp cận hồ sơ của trung tâm khu vực về quý vị. Điều này có nghĩa là quý vị có thể xem hồ sơ trung tâm khu vực của mình. Quý vị cũng có thể được nhận một bản sao hồ sơ của quý vị. Các trung tâm khu vực có thể tính phí quý vị cho chi phí thực hiện việc sao chụp thực tế. Nếu quý vị không đủ khả năng chi trả cho hồ sơ, hãy nói với trung tâm khu vực của quý vị và hỏi cách nhận miễn phí bản sao hồ sơ của quý vị. Quý vị sẽ được tiếp cận hồ sơ của mình trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi yêu cầu.

Quyền Quyết Định Việc Quý Vị Tham Gia Vào Quy Trình Kháng Nghị

Quý vị có thể chọn (những) bước nào của quy trình kháng nghị mà quý vị muốn sử dụng. Lựa chọn của quý vị là cuộc họp không chính thức, hòa giải hoặc điều trần. Quý vị có thể chọn sử dụng bất kỳ bước nào hoặc tất cả các bước này. Quý vị cũng có thể chọn cách thức tham dự một cuộc họp không chính thức, buổi hòa giải hoặc phiên điều trần: qua điện thoại, video hoặc gặp trực tiếp. Quý vị có thể sửa đổi yêu cầu kháng nghị của mình bất kỳ lúc nào để sử dụng bất kỳ quy trình nào hoặc tất cả các quy trình này.

Quyền Chọn Thời Gian Và Địa Điểm Thuận Tiên

Quý vị có quyền yêu cầu tổ chức cuộc họp không chính thức, buổi hòa giải hoặc phiên điều trần vào thời gian và địa điểm mà quý vị có thể tham dự.

Quyền Được Giúp Đỡ Hoặc Hỗ Trợ

Quý vị có quyền nhờ ai đó giúp đỡ hoặc hỗ trợ cho mình. Đó có thể là một luật sư hoặc một người khác. Người này có thể là đại diện theo ủy quyền, hoặc bạn bè hay thành viên gia đình của quý vị. Nếu quý vị đồng ý, đại diện theo ủy quyền của quý vị sẽ nhận được thông tin về kháng nghị của quý vị.

Quý vị có thể nhờ luật sư hoặc người khác giúp quý vị chuẩn bị cho kháng nghị của mình. Quý vị cũng có thể cử luật sư tham dự bất kỳ bước nào trong quy trình kháng nghị của quý vị. Quý vị phải thông báo trước cho trung tâm khu vực nếu quý vị sẽ cử luật sư tham dự cuộc họp không chính thức, buổi hòa giải hoặc phiên điều trần. Trung tâm khu vực không thể có luật sư tham dự bất kỳ bước nào của quy trình kháng nghị trừ khi luật sư của quý vị tham dự hoặc chính quý vị là luật sư.

Quyền Yêu Cầu Thêm Thời gian

Nếu cần thêm thời gian, quý vị có thể yêu cầu thêm thời gian. Đây được gọi là thủ tục "tiếp tục quy trình kháng nghị" (continuance). Thủ tục "tiếp tục quy trình kháng nghị" có thể kéo dài thời gian giải quyết kháng nghị của quý vị và phải được yêu cầu trước khi diễn ra phiên điều trần.

Khi lần đầu tiên quý vị yêu cầu thủ tục "tiếp tục quy trình kháng nghị", quý vị không cần đưa ra lý do. Nếu quý vị yêu cầu thủ tục "tiếp tục quy trình kháng nghị" thêm bất kỳ lần nào nữa, quý vị sẽ phải đưa ra lý do (đây được gọi là "lý do chính đáng") cho yêu cầu của quý vị.

Quyền Yêu Cầu Sử Dụng Một Người Hòa Giải Hay Chuyên Viên Điều Trần Khác

Quý vị có thể yêu cầu sử dụng một Người Hòa Giải hay Chuyên Viên Điều Trần khác nếu quý vị nghĩ rằng họ không đảm bảo được sự công bằng. Quý vị phải làm điều này trước khi bắt đầu buổi hòa giải hoặc phiên điều trần và phải đưa ra lý do cho yêu cầu của quý vị.

Quyền Tham Dự Kháng Nghị

Quý vị có quyền tham dự tất cả các bước của quy trình kháng nghị của mình.

Quyền Quyết Định Có Tổ Chức Phiên Điều Trần Công Khai Hay Không

Các phiên điều trần được mở công khai. Nếu quý vị không muốn công chúng tham dự phiên điều trần của mình, hãy cho Chuyên Viên Điều Trần biết rằng quý vị muốn tổ chức phiên điều trần kín. Quý vị có thể làm điều này bằng văn bản trước phiên điều trần, hoặc bằng văn bản hoặc bằng lời nói tại phiên điều trần trước khi bắt đầu phiên điều trần.

Quyền Được Điều Trần Công Bằng

Quý vị có quyền được phát biểu một cách tự do và cởi mở tại phiên điều trần. Chuyên Viên Điều Trần phải giúp quý vị và trung tâm khu vực chia sẻ các dữ kiện.

Quyền Có Thông Dịch Viên

Nếu ngôn ngữ ưa thích của quý vị không phải là tiếng Anh, quý vị có quyền có một thông dịch viên có khả năng thông dịch hiệu quả, chính xác và trung lập. Quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên trong biểu mẫu Yêu Cầu Kháng Nghị. Một thông dịch viên sẽ được cung cấp ở tất cả các bước của quy trình kháng nghị.

Quyền Cung Cấp Thông Tin Cho Chuyên Viên Điều Trần

Quý vị có thể cung cấp cho Chuyên Viên Điều Trần thông tin để hỗ trợ kháng nghị của quý vị. Thông tin này được gọi là bằng chứng. Quý vị và những người khác mà quý vị chọn có thể cung cấp thông tin bằng lời nói cho Chuyên Viên Điều Trần. Những người này được gọi là nhân chứng. Quý vị cũng có thể cung cấp cho Văn Phòng Điều Trần các tài liệu bằng văn bản.

Tuyên Ngôn Ý Kiến và bằng chứng của trung tâm khu vực phải bằng ngôn ngữ ưa thích của quý vị và ngôn ngữ ưa thích của đại diện theo ủy quyền của quý vị, nếu có. Nếu trung tâm khu vực không thể cung cấp bản dịch của các tài liệu này, họ sẽ thông báo cho quý vị, cung cấp một bản sao bằng tiếng Anh và yêu cầu thủ tục "tiếp tục quy trình kháng nghị" kèm theo bằng chứng về nỗ lực dịch các tài liệu đó. Quý vị phải nhận được thông tin này ít nhất hai ngày làm việc trước phiên điều trần của quý vị.

Quyền Đặt Câu Hỏi Cho Nhân Chứng Của Trung Tâm Khu Vực

Trung tâm khu vực có thể có nhân chứng làm chứng tại phiên điều trần. Quý vị có quyền đặt câu hỏi cho nhân chứng của trung tâm khu vực.